

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
จดหมาย	<p><b>ชมข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข</b></p> <p>- นายอุทัย มณี โปรติวเซอร์รายการ”เดินหน้าประชาธิปไตย”และ รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT ส่งจดหมายถึงปลัด สธ. แสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เนื่องจากลูกชาย อายุ 1 ปี 2 เดือน ป่วยกะทันหัน ระหว่างที่กลับไปเยี่ยมบ้าน ที่ จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ผู้หญิง 2 คน ไม่แน่ใจว่าเป็นพยาบาลหรือไม่ ให้บริการด้วยมิตรไมตรี ยิ้มแย้ม ลบภาพเดิม ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทำงานบริการแบบมีอาชีพมากขึ้น ขอชื่นชมผู้บริหารโรงพยาบาล และชื่อชมกระทรวงสาธารณสุขที่มีคนรักงานบริการแบบนี้มาทำงาน และขอฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้หญิงทั้ง 2 คน ผ่านกระทรวงสาธารณสุขด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>แผนปฏิรูปประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนันท์ วังสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาปฏิรูปเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้ผ่านหลักการ ตามที่สมาคมเสนอแนวทางการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ 2 ส่วน คือ ส่วนของกลุ่มที่ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐ ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ ได้นำเสนอ 3 แนวทาง ได้แก่ 1.บริหารค่ารักษาทั้งก่อน 2.การบริหารเฉพาะในส่วนของการรักษาโรคร้ายแรง และ 3.การบริหารค่ารักษาเฉพาะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ส่วนภาคประชาชนทั่วไปที่อยู่ในระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า เสนอให้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้ 1 แสนบาท เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนซื้อประกันสุขภาพตัวเองเพิ่มขึ้น</p>
กรุงเทพธุรกิจ,ไทยรัฐ,คมชัดลึก	<p><b>สธ.ปฏิรูประบบสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ ซึ่งเชิญหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย ว่า ในเบื้องต้นแผนการปฏิรูประบบสาธารณสุขจะดำเนินการ 4 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย 1.ด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ จะตั้งองค์กรใหม่เป็นคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ 2.ด้านกำลังคนด้านสุขภาพ ได้มอบหมายให้คณะทำงานไปรวบรวมข้อมูลภาพรวมกำลังคนด้านสุขภาพของชาติสังกัดอื่น ๆ นอกจาก สธ.ด้วย 3.ด้านความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ ต้องมีแผนการพัฒนาและวิจัยยาที่จะต่อยอดออกมาสู่การผลิตให้ได้ และ 4.ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ จะจัดทำระเบียบสุขภาพส่วนบุคคล ให้ประชาชนดูรายงานสุขภาพตนเองผ่านบัตรประชาชน และส่งข้อมูลให้สถานพยาบาลต่างๆ ใช้ดูแลรักษาได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และ สวทช. ใน การพิจารณาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและระบบป้องกัน</p>
มติชนออนไลน์, Sanook.com	<p><b>แชร์ภาพพยาบาลปฏิบัติงานทั้งสายน้ำเกลือ</b></p> <p>-เสนอข่าว ในสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพพยาบาลที่กำลังให้น้ำเกลือ นั่งทำงานในสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง พร้อมทั้งระบุว่า พยาบาลป่วยแต่ยังต้องขึ้นเวร? ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย อาทิ “จริง ๆ ไม่ควรทำงาน ถ้าเรายังไม่พร้อม” “ป่วยแล้วไม่พัก ทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง และมีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นได้” เป็นต้น</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า เรื่องกำลังคนเป็นปัญหาทุกวิชาชีพ ไม่เพียงแต่วิชาชีพพยาบาล กระทรวงจะทำในภาพรวม ขณะนี้มีคณะทำงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพ โดยกำลังรวบรวมข้อมูลภาพรวมกำลังคนด้านสุขภาพที่สังกัดอยู่หน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจาก สธ.ด้วย และดูในทุกวิชาชีพ มุ่งเน้นแก้ปัญหาในเรื่องการสร้าง ความก้าวหน้า ภาระงานที่หนัก เงินเดือน อัตราตำแหน่งรองรับ เพื่อรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้ในระบบ คาดว่าต้องแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน</p>
ข่าวสด	<p><b>กินยาลดอ้วน-ผิวขาว เสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปนัดดา อายุ 27 ปี อยู่ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นห้อง พบรอยช้ำทั่วร่างกาย และพบยากินเพื่อเสริมความงาม ทำให้ผิวขาว ยาลดหุ่น และยารักษาโรคหอบหืด กระจายเต็มห้อง แพทย์ชันสูตรพลิกศพพบว่า รอยช้ำบริเวณร่างกายเป็นปฏิกิริยาของเลือด คาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการกินยาเสริมความงามมากเกินไป และมีโรคประจำตัว จึงทำให้ช็อกจนเสียชีวิต</p> <p>ด้าน ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีดังกล่าว ว่า กลูต้าไธโอนเป็นสารอาหารหรือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โปรตีนชนิดหนึ่ง มีสารเคมีอยู่ ไม่ควรกินเป็นเวลานานติดต่อกัน เพราะจะทำให้ตับและไตทำงานหนักและเสียได้ ส่วนยาลดความอ้วนนั้นมีการทำงาน 2 แบบ คือลดความอยากอาหาร ทำให้กินอาหารน้อยลง ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วย อีกแบบคือ ทำให้ถ่าย จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ใจสั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ถึงขั้นทำให้ช็อกได้ ดังนั้น หากมีโรคประจำตัว การจะกินยาหรืออาหารเสริมใดๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>ข่าวสด</p>	<p><b>ร้อนจัดคนงานตีหม้อช็อกดับ</b></p> <p>-เสนอข่าว สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง บริเวณถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง พบผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อ นายพินิจ มนัสสิลา อายุ 52 ปี พบชวดเหล่าขาว แก้วเหล่าวางอยู่ใกล้เคียงผู้เสียชีวิต สอบถามเพื่อนคนงานแล้ว ว่า หลังเลิกงานตนพร้อมผู้ตายและเพื่อน ๓-๔ คนตีหม้อช็อกดับ 2 ชวด แล้วผู้ตายมีอาการแน่นหน้าอกและเสียชีวิตในเวลาต่อมา คาดสาเหตุจากอากาศร้อนจัดและตีหม้อสุราจนเกิดอาการช็อกจนเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่ผู้เสียชีวิต มีอาการแน่นหน้าอก ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ให้ตามหมอให้หน่อย เนื่องจากไม่สามารถลุกขึ้นได้ เพื่อนได้ยินดังนั้น จึงนึกได้ว่าด้านหลังแคมป์ก่อสร้าง ติดกับรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง จึงตัดสินใจปั่นกำแพงเพื่อไปขอความช่วยเหลือ แต่เมื่อปั่นข้ามไป กลับได้พบกับความผิดหวัง เมื่อมีเจ้าหน้าที่บอกว่า ให้ไปแจ้ง 1669 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยก็มาช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก แต่ปรากฏว่านายพินิจเสียชีวิตไปแล้ว โดยกลุ่มเพื่อนของผู้ตายยังเล่าให้ฟังถึงกรณีโรงพยาบาลเอกชนข้างๆ ปฏิเสธคนไข้ด้วย</p>
<p>M2F</p>	<p><b>สธ.แก้ปัญหาภัยแล้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า การให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลขณะนี้ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากหลายภาคส่วนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี หากโรงพยาบาลแห่งใดขาดแคลนน้ำ ท้องถิ่นจะดำเนินการขนน้ำมาให้ใช้ อีกทั้งในส่วนของโรงพยาบาลได้สำรวจและขุดบ่อบาดาลเตรียมน้ำไว้ใช้ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์สออสโมซิส</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>คดีบุกยัด รพ.เจาะไอร้อง</b></p> <p>-เสนอข่าว กอ.รมน.แถลงผลคุมตัว 14 ผู้ต้องสงสัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบุกยัด รพ.เจาะไอร้อง โดยแต่ละคนล้วนมีประวัติเคยก่อเหตุมาแล้ว ทั้งยิงทหาร รปภ. ครู ลอบวาง จยย.บอมบ์ เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวแยกสอบเพื่อขยายผลต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม ด้วยคะแนน 147 ต่อ 1 คะแนนงดออกเสียง 4 เพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยมีสาระสำคัญคือ เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทันตแพทยสภาในการออกข้อบังคับเรื่องอายุใบอนุญาต การต่ออายุ โดยกำหนดให้มีใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละเท่ากับอายุใบอนุญาตตามที่กำหนด และค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ. ให้ค่าต่ออายุใบอนุญาตฉบับละ 4,000 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของทันตแพทย์ที่ได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาทันตกรรม ที่ยังมีผลอยู่ก่อนวันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ยังคงใช้ได้ต่อไป แต่ต้องมีการศึกษาต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อบังคับทันตแพทยสภา</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>สภาผู้บริโภคร่างชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สสส. และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ร่วมกันจัดการประชุมสภาผู้บริโภคแห่งชาติครั้งที่ 1 เพื่อให้องค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ กลุ่มประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดทิศทาง บทบาท และโครงสร้างของสภาผู้บริโภคแห่งชาติ ผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้บริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงการมีระบบชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเมื่อได้รับความเสียหาย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>มาตรฐานธุรกิจสปา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสภาไทย เปิดเผยว่า สมาคมอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการใช้หลักสูตร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คุณวุฒิวินิจฉัยสภา ใน 5 อาชีพ เพื่อสร้างบุคลากรอาชีพสภาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน รวมถึงผลักดันหลักสูตรดังกล่าวเป็นเกณฑ์พัฒนาบุคลากรสภาของชาติสมาชิกอาเซียน รองรับบริการไหลเวียนด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ชาติสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม การสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับประเทศตัวเอง โดยไทยต้องเร่งผลักดันให้หลักสูตรคุณวุฒิวินิจฉัยสภาบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนา สามารถกำหนดอัตราการว่าจ้างในแต่ละตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม</p> <p>นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการประกาศใช้ พ.ร.บ.ธุรกิจสภา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. คาดว่าจะประกาศใช้ได้อีก 2-3 เดือนข้างหน้า หากพ.ร.บ.ธุรกิจสภามีผลบังคับใช้ สถานประกอบการธุรกิจสภามีการปรับปรุงพัฒนาการบริการในทางที่ดีขึ้น จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ธุรกิจสภาไทยในสายตาชาวต่างชาติ</p>
มติชน	<p><b>ทางออกการทำฟันในระบบ สปส.</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ปรับปรุงวิธีการเบิกจ่ายเงินสิทธิทันตกรรม กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน จากเดิมต้องสำรองจ่ายและนำไปเสร็จไปเบิก ในวงเงินไม่เกิน 600 บาทต่อปี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ประกันตน ผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.change.org">www.change.org</a> เพื่อนำรายชื่อดังกล่าวเสนอต่อบอร์ดประกันสังคม</p> <p>ทพ.ญ.มาลี วันทนาศิริ ทันตแพทย์ รพ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ปธ.เครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข เสนอทางออกให้ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย และเพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยตั้ง "คลินิกร่วมใช้ราคากลาง"</p> <p>ด้านนายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการ สปส.กล่าวว่า จะรับเรื่องนี้ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงสิทธิกรณีทันตกรรมให้ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย แต่ยังคงวลเรื่องการที่สถานพยาบาลเบิกจ่ายช้าซ้อน ส่วนการกำหนดราคากลางนั้น ปัจจุบันราคา 600 บาทต่อปี อ้างอิงราคาจาก สส. หากจะทำราคากลางกับสถานพยาบาล สปส.ก็ยินดี แต่อยู่ที่ว่าแต่ละแห่งจะยินยอมหรือไม่</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด	<p><b>คดีเสียชีวิตขับรถชนศ.ปริญญาโท</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี นายเจนภพ วีรพร ขับรถเบนซ์พุ่งชนท้ายรถเก๋งฟอร์ด ทำให้ สองนิสิตปริญญาโทเสียชีวิต</p> <p>ล่าสุด พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในส่วนของผลตรวจความเร็วรถ ทางศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 จะส่งผลเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการมาให้ในวันที่ 29 มี.ค.นี้ นอกจากนี้ ยังรอผลตรวจเลือดของผู้ต้องหา หลังจากพนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือขอให้รพ.สมิติเวชเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารเสพติดหรือสารอย่างอื่นในตัวของนายเจนภพ แต่ขณะนี้ทางรพ.ยังไม่ตรวจให้ ซึ่งการเจาะเลือดเป็นประเด็นสำคัญในการหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ เพราะทั้ง 2 ประเด็นมีกฎหมายรับรองเอาความผิด ขณะที่พนักงานสอบสวนอีกชุด จะเดินทางไปสอบขยายผลเรื่องยาที่นายเจนภพกินอยู่เป็นประจำ ว่าเป็นยาาระงับอาการประเภทใด คาดรู้ผลในช่วงต้นเดือน เม.ย.นี้.</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เปิดเผยถึงผลการตรวจยาของ รพ.สมเด็จเจ้าพระยาที่พบภายในรถเบนซ์ของนายเจนภพ วีรพร ผู้ต้องหา ว่า ได้รับผลการตรวจจากรพ.สมเด็จเจ้าพระยาแล้ว เบื้องต้นพบเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทางประสาท แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารประเภทใด โดยนายเจนภพมีประวัติการรักษาโรคซึมเศร้าที่รพ.ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่ผู้ต้องหาอาจใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางสู้นิโคติน แต่ยืนยันทุกอย่างต้องนำไปตามกระบวนการกฎหมาย</p>
แนวหน้า บ้านเมือง สยามรัฐ	<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ.กล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโลกร้อน ที่ทำให้ลูกน้ำยุงเติบโตเป็นตัวเต็มวัยได้เร็ว ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าชุมชนเขตเมืองยังมีอัตราป่วยสูง โดยเฉพาะ กทม.ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศ รวม 2,730 คน ขณะที่ต่างจังหวัดแนวโน้มผู้ป่วยเริ่มลดลง จากความร่วมมือของประชาชน ชุมชน และอสม. ควบคุมป้องกันโรคในลักษณะประชารัฐอย่างเข้มข้น ด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้านไม่ให้รก-เก็บขยะ-เก็บน้ำปัดฝาให้มิดชิด-เปลี่ยนถ่ายน้ำ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งตลอดฤดูร้อนไปจนถึงกลางเดือนเม.ย.ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝน เป็นช่วงโอกาสทองในการควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง</p> <p>โพสทูทูเดย์</p> <p>-เสนอภาพข่าว เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยากันยุงเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในหมู่บ้าน กลางเมืองลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยข้อมูลกรมควบคุมโรค ปี 2559 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 1.66 แสนคน สูงกว่าสถิติผู้ป่วยปี 2558 ที่ตลอดทั้งปีมีผู้ป่วย 1.43 แสนราย</p> <p>สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์</p> <p>-เสนอบทความ ประชากรร่วมใจ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค ถามมาตอบไปเรื่องยุงลายกับไข้เลือดออก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด,ไทยโพสต์, เดลินิวส์,TheNation	<p><b>วันวัณโรคสากล</b></p> <p>-เสนอข่าว กทม. ร่วมกับ กรมควบคุมโรค หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเปิดงานสัปดาห์รณรงค์วัณโรคสากล กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค.นี้ เนื่องในวันวัณโรคสากล (World TB Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มี.ค.ของทุกปี</p> <p>องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง ได้แก่ ปัญหาวัณโรคสูง วัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ซึ่งประเทศไทยติดอยู่ 1 ใน 14 ประเทศของโลกที่มีปัญหาวัณโรคทั้ง 3 ประการ โดยแต่ละปีจะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่เกิดขึ้นทะเบียนรับการรักษาประมาณ 10,000 คน ในจำนวนนี้ รักษาจนหายขาดร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือไม่เข้ารับการรักษาต่อเนื่องเป็นระบบ โดยปีนี้อัตราการเสียชีวิตได้กำหนดค่าขั้วว่า "UNITE END TB" รวมพลังยุติวัณโรค ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา</p> <p>สำหรับสัปดาห์รณรงค์วัณโรคสากลกรุงเทพฯ หยุดวัณโรค วันที่ 25 มี.ค. จัดขึ้นที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00-20.00 น. ผู้ขับขีรถบริการสาธารณะและประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจสุขภาพและคัดกรองวัณโรคได้ฟรี</p>
มติชน สยามรัฐ แนวนหน้า บ้านเมือง	<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 24-27 มีนาคม 2559 จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ซึ่งในช่วง อากาศแปรปรวนอาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ควรดูแลตนเองด้วยการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 21 มีนาคม 2559 พบผู้ป่วย 33,221 รายจากทั่วประเทศ เสียชีวิต 1 ราย ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พะเยา และพระนครศรีอยุธยา</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ล้างส้วมทั่วประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ขอเชิญชวน นพ.สสจ. ผอ.รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมล้างส้วมในช่วงบ่าย โดยในส่วนกลางตนจะร่วมรณรงค์ล้างส้วมกับ นพ.สสจ. ผอ.รพ. ที่รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ส่วน รมว.สธ.และ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา จะร่วมรณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์ ที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อคุณภาพการบริการและความสะอาดที่ทุกโรงพยาบาลต้องเป็นตัวอย่าง</p>
แนวนหน้า	<p><b>ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย ร่วมมือกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ขยายแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง มุ่งพัฒนาเด็กตั้งแต่ในครรภ์ถึง 5 ปี ช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาการด้านสมอง การมองเห็น การควบคุมอารมณ์ ทักษะด้านภาษาและสังคม โดยจะพัฒนาศักยภาพงานอนามัยแม่และเด็ก สร้างพ่อแม่คุณภาพในสถานพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับปฐมวัย และเครือข่ายการดำเนินงานของกรมอนามัย เพื่อดูแลให้เด็กได้เติบโตและเรียนรู้ ได้เต็มศักยภาพ</p> <p>พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยน้อมนำแนวทางการเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใช้หลักการพัฒนาสมองมาเลี้ยงพระธิดาและพระโอรส การเล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยส่งเสริมให้เด็กเล่นอย่างอิสระเสรี และเล่นกับธรรมชาติ ทั้งนี้ คาดหวังให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา - 5 ปี อย่างถูกต้อง ทำให้เติบโตใหญ่เป็นคนที่มีความรู้ในสังคมต่อไป</p>
มติชน ข่าวสด	<p><b>ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์</b></p> <p>-เสนอสรุป งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ชูประเด็น "ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์" โดยมีผลงานที่น่าสนใจเช่น "กับดัก Leo-Trap (ลิโอแทรป)" นวัตกรรมการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กำลังอยู่ในขั้นตอนของการจดสิทธิบัตร ผลงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเรื่อง "การวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงในพริกแห้งนำเข้า" โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 จ.ชลบุรี พบว่า จากตัวอย่างพริกแห้งที่ส่งตรวจ 80 ตัวอย่าง พบยาฆ่าแมลงมากถึง 62 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 77.5</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นอกจากนี้ ยังมีกรมอบรางวัล DMSc Awards 2559 เพื่อเชิดชูผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานดีเยี่ยมทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ให้แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคติดเชื้อ โดยเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการศึกษาวิจัยโรคเอดส์ทางห้องปฏิบัติการกว่า 20 ปี และได้ร่วมศึกษาวิจัยไวรัสตับอักเสบบางห้องปฏิบัติการ จนส่งผลให้มีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ใช้ในประเทศไทย</p>
ไทยรัฐ	<p><b>เตือนผู้ใช้ยาได้ป้อนทรายถึงชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี ผบก.ปคบ. เปิดเผยว่า อาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศที่อวดอ้างสรรพคุณ ทำจากสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นั้น ต้องระมัดระวังในการบริโภค เนื่องจากมีหลายชนิดที่ตรวจพบสารซิลเดนาฟิล ที่เป็นยาอันตราย เพราะมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและร่างกาย อาจทำให้ผู้ใช้หัวใจวายเสียชีวิตได้ ล่าสุด บก.ปคบ.ได้เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ขายอาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศที่มีส่วนผสมของสารต้องห้าม จำนวน 4 จุด อาทิ ถนนหทัยราษฎร์ ซอย 33 ย่านบางชัน ถนนเสรีไทย ซอย 65 ย่านคันนายาว , ถนนลำลูกกา-นครนายก จ.ปทุมธานี และถนนรังสิต-นครนายก จ.ปทุมธานี ยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 6,000,000 บาท</p> <p>ฝากเตือนประชาชน ขอให้ใช้วิจารณญาณในการซื้อมารับประทาน เนื่องจากสินค้าเหล่านี้ ส่วนใหญ่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้ขออนุญาตจำหน่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากรับประทานเข้าไปจะส่งผลเสียต่อร่างกาย และอาจมีอันตรายถึงชีวิต</p>
เดลินิวส์	<p><b>เสนอติดกล้องหน้ารถ ลดอุบัติเหตุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร ต้องดำเนินการหลายแนวทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ประชาชนช่วยเป็นผู้ตรวจสอบและจับผิดผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎจราจร ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีกล้องติดรถ ที่มีการนำภาพมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย จนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ดังนั้นจึงขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีมีนโยบายสนับสนุนให้รถทุกคันติดกล้องหน้ารถ เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยง และเสริมสร้างวินัยจราจรบนท้องถนน นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันภัยจากอาชญากรรม ภัยจากการก่อการร้ายด้วย ซึ่งต้องอาศัยนโยบายจากภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น การลดภาษีนำเข้า การนำเข้าใบเสร็จการซื้อกล้องไปหักลดหย่อนภาษี สนับสนุนให้ผู้บริหารรถยนต์เห็นความสำคัญ</p>
คม ชัด ลึก คอลัมน์ รู้ทันมะเร็ง	<p><b>แชร์ข้อมูลผิดเรื่องมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ กล่าวถึง การแชร์ข้อมูลสุขภาพผิดๆ เรื่องประเทศไทยเป็นมะเร็ง 7.5 คนจากคน 10 คน มากที่สุดในเอเชีย โดยข้อเท็จจริง ไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปีละประมาณ 102,000 คน ในปี 2554 พบผู้ป่วยมะเร็งเพศชาย 144.3 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน และประเทศที่มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยมะเร็งโดยรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น มองโกเลีย จีน ตามลำดับ</p> <p>ส่วนเรื่องกินอาหารกะทิค้างคืน กินผัดผักค้างคืน กินกล้วยแขก ปาท่องโก๋ ขนมครก จะทำให้เป็นมะเร็ง ก็ไม่เป็นเรื่องจริง รวมถึงการใช้กล่องโฟม ซึ่งทำมาจากสารตั้งต้นชื่อสไตรีน เป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ในสัตว์ทดลอง แต่ในคนยังไม่มีผลการศึกษาที่ชัดเจน</p>
ข่าวสด คมชัดลึก ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p><b>เด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว เด็กหญิง 2 รายจมน้ำในคลองประเวศบุรีรมณ์ ซ.อ่อนนุช 43 กทม. เสียชีวิต สอบถามเด็กชายอายุ 9 ขวบ ซึ่งเป็นน้องชาย เล่าว่า พี่สาวพร้อมเพื่อนและตัวเองรวม 3 คน มานั่งเล่นที่ศาลาริมน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ มีเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนของพี่สาวเข้ามาแกล้งผลักรถพี่สาวตกน้ำ และยังผลักเพื่อนพี่สาวด้วยแต่มีอัยค้ำว้าขอบศาลาริมน้ำไว้ได้ โดยเด็กชายคนที่แกล้งได้ใช้เท้าเหยียบเพื่อนพี่สาวตกลงไปในน้ำอีก ก่อนที่ทั้งคู่จะจมน้ำหายไป เจ้าหน้าที่สอบถามเด็กชายผู้ก่อเหตุ บอกว่า ล้อเล่น</p>
แนวหน้า	<p><b>ชยันตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.ชยันตอบ เปิดเผยว่า สสจ.ชยันตอบ ได้จัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขึ้น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินของสาธารณสุขได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>ฟันผุจากน้ำตาล</b></p> <p>-เสนอข่าว โรคฟันผุเกิดจากการกิน "น้ำตาล" ซึ่งจะถูกย่อยอย่างรวดเร็วโดยแบคทีเรียในปาก หากได้รับฟลูออไรด์จะเกิดฟันผุน้อยลง เพราะฟลูออไรด์ช่วยลดหรือชะลอการที่ผิวฟันถูกทำลาย องค์การอนามัยโลกจึงออกคำแนะนำใหม่ ในปี 2015 ไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 25 กรัม หรือ 6 ช้อนชาต่อวัน และกินอาหารที่มีน้ำตาลไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน</p>
คม ชัด ลึก คอลัมน์ ดูแลสุขภาพ	<p><b>เครื่องแกงไทยมีสรรพคุณต้านมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอบทความ โดยข้อมูลจากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ว่า เครื่องแกงไทยอุดมไปด้วยสมุนไพรต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และยังมีการศึกษาวิจัยพบว่า เครื่องแกงไทยเป็นสุดยอดอาหารต้านมะเร็ง และมีคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ชมันชั้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอี 80 เท่า จึงนำมาใช้ในโรคมะเร็ง อัลไซเมอร์ และโรคหัวใจ ฟริก มีวิตามินซีสูง เป็นแหล่งของกรด ascorbic ซึ่งช่วยขยายเส้นโลหิตในลำไส้และกระเพาะอาหาร เพื่อให้ดูดซึมอาหารดีขึ้น กระเทียม สามารถป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตันและกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลัน ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โลหะหนักในเครื่องแกงเขียวหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว แกงเขียวหวานมีพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ อาทิ ฟริกชี้ฟ้าเขียว ตะไคร้ ผีวมะกรูด ข่าแก่ รากผักชี กระเทียม หอมแดง ลูกผักชีคั่ว ซึ่งพืชสมุนไพรเหล่านี้ อาจมีโลหะหนักบางชนิด เช่น สารหนู ปรอท ตะกั่ว ทองแดงปนเปื้อนจากการใช้สารเคมีในระหว่างการผลิต เช่น จากปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง หรือจากกระบวนการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง สถาบันอาหารได้เก็บตัวอย่างเครื่องแกงเขียวหวานสำเร็จรูปจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ยี่ห้อ ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ผลคือพบทองแดงปนเปื้อน จำนวน 3 ตัวอย่าง แต่ปริมาณที่พบยังไม่เกินค่ามาตรฐาน</p>
ไทยโพสต์	<p><b>สมุนไพรชะลอวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว ญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงสรรพคุณของ "สมุนไพรชะลอวัย" ให้กับผู้สูงอายุ อาทิ สะเดา มะระขี้นก กระชาย ใบบัวบก ดอกงิ้ว</p>
ข่าวสด	<p><b>ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ชะลอวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเตรียมจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีความงามและผิวพรรณ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค.นี้ ซึ่ง 2 วันแรกจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการฉีดฟิลเลอร์และท็อกซินที่ถูกต้อง เทคโนโลยีเกี่ยวกับการลบเลือนริ้วรอยและยกกระชับใบหน้า เสริมความงามด้านโครงสร้างใบหน้าและผิวพรรณ ส่วนอีก 2 วัน จะเป็นการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2644-4361</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรคชิก้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ป้องกันโรคของเวียดนามได้รับแจ้งจากองค์การอนามัยโลกว่า ชาวออสเตรเลียผู้หนึ่งอยู่ในระยะพักตัวของโรคชิก้า ระหว่างเข้ามาเที่ยวในเวียดนาม ในวันที่ 23 ก.พ.-3 มี.ค. หลังกลับไปออสเตรเลียมีอาการติดเชื้อไวรัสชิก้า ยังไม่มีข้อมูลว่าติดเชื้อในช่วงก่อนหรือหลังจากอยู่ที่เวียดนาม และเดินทางไปประเทศอื่นด้วยหรือไม่ จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีการระบาดของไวรัสชิก้าในเวียดนามแล้ว กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังจังหวัดที่นักท่องเที่ยวผู้นี้เคยไป เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสชิก้า</p>
ข่าวสด	<p><b>วันโรคแพร่อินเดีย</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกระบุว่า ประเทศอินเดียกำลังเผชิญกับอุบัติการณ์มีผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุดในโลกในปีนี้มียอดผู้ป่วยใหม่ถึง 2.2 ล้านคน ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียกำลังพบกับวิกฤตเชื้อวัณโรคคือยาหลายชนิด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอ การขาดความรู้ของผู้ป่วยในการดูแลตัวเอง และความยากจนทำให้การรับมือวัณโรคยากลำบากขึ้นไปอีก</p>
ไทยรัฐ	<p><b>สิทธิ์เลือกความตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายยูเซฟ โคเฮน อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐนิวยอร์ก วัย 68 ปี ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งจากแรย์หิน ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ต้องเข้ารับการเคมีบำบัด ผ่าตัดและรังสีบำบัด และกำลังทดลองใช้ยาขนานใหม่ ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เรียกร้องสิทธิที่จะเลือกความตาย ตามความปรารถนาของตนเอง ซึ่งมีรัฐต่างๆ ถึง 4 รัฐ รวมทั้งรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกกฎหมายให้ผู้ป่วยสามารถเลือกที่จะจบชีวิตตามที่ต้องการได้ นายยูเซฟ กล่าวไว้ว่า หากการเรียกร้องสิทธิเรื่องนี้ไม่สำเร็จ จะขอย้ายไปอยู่รัฐโอเรกอน ที่เป็นรัฐแรกที่ยอมให้ประชาชนมีสิทธิเลือกความตายตามต้องการได้
ไทยโพสต์	<p><b>ฝรั่งเศสพบโรควัวบ้าในรอบ 5 ปี</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงเกษตรฝรั่งเศสพบวัวอายุ 5 ปี ติดเชื้อโรควัวบ้าตายในฟาร์มแห่งหนึ่งของจังหวัดอาร์แดน ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับเบลเยียม และแจ้งเรื่องนี้ไปยังสหภาพยุโรปและองค์การสุขภาพสัตว์โลก (โอไออี) ระบุว่าที่ติดเชื้อไม่กระทบต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ในปี 2558 พบวัวที่ติดเชื้อโรควัวบ้า 1 เคส ในแคนาดา, ไอร์แลนด์, นอร์เวย์ และสโลวาเนีย</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>